

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์,มติชน บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ เดอะเนชั่น hfocus</p>	<p><b>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิบดีรองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่สรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ตั้งแต่ 4 เม.ย.-4 ก.ค. ประชาชนได้รับรู้ว่ามีควมพยายามปรับเปลี่ยนทิศทางระบบหลักประกันสุขภาพ โดยกลุ่มคนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจ และกลุ่มคนที่แทรกซึมอยู่ในกลไกกำหนดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ การคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.ครั้งนี้มีลักษณะซ่อนเร้น ไม่ชอบธรรมและขาดหลักธรรมาภิบาล ไม่กลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบหลักประกันสุขภาพ และความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข จึงตัดสินใจดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.จะมุ่งมั่นสานต่อปณิธานและงานที่ยังไม่เสร็จของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้ก่อตั้งระบบหลักประกันสุขภาพ 2. จะฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนมติคณะกรรมการ สปสช. วันที่ 4 ก.ค. ซึ่งเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 31 รวมถึงกระบวนการประชุมลงมติที่จงใจทำผิดกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ และจะดำเนินการฟ้องศาลอาญาต่อไป 3.จะร่วมมือกับประชาชนและภาคีเครือข่ายปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพ และผลักดันปฏิรูประบบสาธารณสุข รวมทั้งการปฏิรูปองค์กรวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวม และ 4.ขอให้เจ้าหน้าที่ สปสช.ทุกคนรักษาระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อสานต่องานของ นพ.สงวน และสนับสนุนการบริหารงานของรักษาการแทนเลขาธิการ สปสช. เชื่อมั่นว่าไม่ว่าใครมาเป็นเลขาธิการ สปสช. ระบบจะต้องเดินหน้า ไม่มีใครจะล้มล้างระบบที่เป็นประโยชน์ของประชาชนได้ และไม่เห็นด้วยที่จะสร้างมีอบขึ้นมาชนมีอบ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>ระบบสุขภาพไทย</b></p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพไทยรอบที่ 2 ต้องทำให้ระบบสุขภาพประเทศเป็นระบบเดียวและมาตรฐานเดียว</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p><b>ร้องเรียนรพ.พระนั่งเกล้า</b></p> <p>-เสนอข่าว โลกโซเซียลมีการแชร์โพสต์ของเฟซบุ๊ก "ร้านเซี่ยเซี่ย เมียงปลาเผา" ซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมกรให้บริการของรพ.แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ระบุว่า พี่ชายล้มหัวฟาดพื้นที่ไฟฟ้าฝ้ายผลิตบางกรวย รพ.ไฟฟ้าดูแลเบื้องต้นและแจ้ง 1669 ส่งตัวไปที่รพ.พระนั่งเกล้า แต่ญาติขอให้ส่งรพ.รามามาเนื่องจากมีประวัติการรักษาตัวอยู่ แต่นำส่งไม่ได้เนื่องจากข้ามเขต เมื่อไปถึงห้องฉุกเฉิน รพ.ประมาณ 4 โมงกว่า ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียนไม่หยุด ต้องรอจนแพทย์มาตรวจและเอ็กซเรย์ ก่อนจะแจ้งว่า กะโหลกไม่ร้าว ไม่เป็นไร จนเวลา 3 ทุ่ม พยาบาลได้บังคับให้ญาติกลับแต่รุ่งเช้าพบว่า ผู้ป่วยนอนหมดสติ เลือดไหลเปื้อนหมอน และตัวเปียกไปด้วยน้ำเกลือ เมื่อแจ้งพยาบาลก็ไม่สนใจ จนต่อมาผู้ป่วยมีอาการเหมือนหายใจไม่ออก พยาบาลจึงรีบมาดูแลและแจ้งแพทย์ แต่ช่วยผู้ป่วยไม่ทัน ผลการชันสูตรพบว่า กะโหลกร้าว เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง</p> <p>ด้าน นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สผ. กล่าวว่า การส่งผู้ป่วยต้องทำตามหลักเกณฑ์ เน้นว่าส่งเร็วเป็นหลัก ไม่เน้นประวัติคนไข้ เพื่อให้ทำการปฐมพยาบาลได้อย่างเร่งด่วนที่สุด และเมื่อส่งโรงพยาบาลและปลอดภัยแล้ว เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ทำการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีประวัติ หรือที่ผู้ป่วยต้องการตัวเอง</p>
<p>เพจกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p><b>ร้องเรียน รพ.นครปฐม</b></p> <p>-ผู้ใช้นามว่า Ploy Paweena ร้องเรียนการบริการของรพ.นครปฐม ทั้งแพทย์และพยาบาล ระบุว่า ผู้สูงอายุไปตรวจตา ตั้งแต่ 6 โมง เมื่อถึงคิวตรวจแพทย์ไล่ให้ไปตรวจหู แต่เมื่อไปแล้วกลับไม่ได้รับการ บอกว่าปิดทำการแล้ว ขอให้ปรับปรุงบริการด้วย</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>แชร์ข่าวปลอม "หัวกุ้งฝิ่งหัวเขี้ยวไอซ์"</b></p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่า เป็นของสสจ.ชลบุรี ถึงผอ.รพ.ชลบุรี ผอ.รพ.บางละมุง ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือฝักระวังและแจ้งเบาะแส ระบุว่า สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งว่ามีเว็บไซต์ใช้ภาพบางส่วน ของเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ว่า "เตือนภัย พบหัวกุ้งฝิ่งหัวเขี้ยวไอซ์ เด็ก น.ร.ดับ 2 เภยระบาด 3 จังหวัดอันตราย เตือนภัยผู้บริโภคจากกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการรับประทานอาหารทะเลประเภทกุ้ง.."</p> <p>จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว โดยจากการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นผู้ไม่หวังดีที่มีการใช้เซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ คาดว่าน่าจะเป็นการทำประเด็นให้คนสนใจเข้าไปดูเพื่อหวังประโยชน์จากยอดคลิก และได้มอบให้อย.ตรวจสอบข้อมูลที่กล่าวถึง เพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก,มติชน</p>	<p><b>ป.ป.ส. ตำหนิ “บ่าววี” โปสเตอร์ภาพใบกระท่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายศิรินทรธยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงกรณี พ.อ.วีรยุทธี นานซ้า หรือ บ่าววี นักร้องชื่อดัง โปสเตอร์รูปนั่งตีหมากแผลและใบกระท่อม ร่วมกับญาติๆ ว่า ป.ป.ส.คงต้องรอฟังผลการสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต้นสังกัดของ พ.อ.วีรยุทธีก่อน แต่มองว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากบ่าววีเป็นบุคคลสาธารณะ ถึงแม้ว่าใบไม้ที่ถืออยู่อาจจะไม่ใช่ใบกระท่อมจริง เพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งพืชกระท่อมก็ยังอยู่ในบัญชียาเสพติดอยู่</p> <p>ด้าน ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า พืชกระท่อมมีสรรพคุณทางยา สามารถรักษาอาการท้องเสีย บิด ปวดเมื่อยตามร่างกาย ช่วยให้ผ่อนคลาย ถ้าใช้มากจะทำให้รู้สึกมีความสุข แต่ถ้าเสพไปนาน ๆ อาจจะมีอาการท้องผูก ตัวดำ ผอม ร่างกายทรุดโทรม และเสพติดได้ แต่ไม่รุนแรงเท่ายาเสพติดประเภทอื่น ๆ แต่ปัจจุบันมียาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรตัวอื่นที่ใช้ได้ดีกว่า จึงไม่ได้นำมาใช้ในทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีคนเอาไปผสมกับสารตัวอื่นเพื่อเกิดเป็นยาเสพติดตัวใหม่ ๆ จึงจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 5 ห้ามมิไว้ในครอบครอง ยกเว้นกรณีครอบครองเพื่อทำการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ แต่ต้องขออนุญาตต่อ รพ.สต.ก่อน ส่วนแนวคิดในการปรับให้พืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดนั้น ต้องแก้ที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด มาตรา 7 ก่อน และค่อยหามาตรการควบคุมการเอาไปใช้ในทางที่ผิด</p>
<p>ไทยรัฐ มติชนออนไลน์</p>	<p><b>อย.เสนอตั้งองค์กรตรวจสอบโรงงานยา</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณี อย.ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก “พิกส์” ว่าจัดตั้งโดยสหภาพยุโรปหรืออียู เพื่อรับรองมาตรฐานการตรวจโรงงานยา และการตรวจสอบยาหลังการจำหน่ายของ อย.ในแต่ละประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกจำนวน 48 ประเทศที่ได้รับการรับรอง PIC/S อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาไทยพยายามเข้าร่วมมาโดยตลอด แต่ยื่นไปแล้วไม่ผ่านการประเมิน จนกระทั่ง 2 ปีที่ผ่านมาได้ยื่นอีกครั้ง ซึ่งในที่สุดก็ได้รับการประเมินให้ผ่านและได้รับการรับรองในที่สุด ซึ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ส.ค.นี้ โดยปี 2559 ไทยถือเป็นประเทศเดียวที่ได้รับการรับรอง</p> <p>การได้รับการรับรองเป็นสมาชิก PIC/S ข้อดีคือจะช่วยให้บริษัทเอกชนที่ส่งยาออกไปขายต่างประเทศ สามารถใช้ผลการตรวจประเมินของ อย.ได้เลย โดยไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนหรือผ่านการตรวจของ อย.ที่ประเทศปลายทาง ซึ่งค่าตรวจอยู่ที่ประมาณ 8 แสนถึง 1 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อมีการนำเข้ายาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก PIC/S ไทยก็มีสิทธิที่จะไปตรวจสอบโรงงานผลิตยาของประเทศนั้นว่ามีคุณภาพหรือไม่ และบริษัทยาในประเทศนั้นต้องจ่ายค่าตรวจให้กับประเทศไทย อย่างไทยนำเข้ายาจากอินเดียก็มีสิทธิที่จะไปตรวจสอบโรงงานยาเขาได้ จะช่วยให้เราได้ยาที่มีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>ปัญหาคือแม้จะเก็บค่าตรวจโรงงานยาประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก PIC/S ได้ แต่ไม่สามารถเก็บค่าตรวจโรงงานยาไทยได้ เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้เก็บ จึงเป็นการตรวจให้ฟรี ซึ่งตนได้เรียน รพ.สต.แล้วว่า การตรวจสอบเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนที่ต้องเก็บเงิน ที่สำคัญคือผู้ประกอบการได้ประโยชน์ ก็ควรต้องเป็นผู้จ่าย ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเอาเงินไปจ่ายให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเท่านั้น ซึ่งการแก้ พ.ร.บ.ยาถือว่าค่อนข้างยาก อย.จึงเสนอรัฐบาล ผ่าน ก.พ.ร. ในการแยกส่วนการประเมินคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ออกจาก อย. ตั้งเป็นสถาบันใหม่ ภายใต้ พ.ร.บ. องค์กรมหาชน เพื่อให้มีความคล่องตัว และสามารถเก็บเงินเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานสากลในการดำเนินงาน มีคณะกรรมการบริหาร แต่ยังเป็นองค์กรในกำกับของ สธ. และต้องทำงานคู่กับ อย. เพียงแต่มาทำหน้าที่ประเมินทางวิชาการเป็นหลัก โดยเตรียมที่จะใช้พื้นที่ชั้นบนของอาคารคลังยาเสพติดใหม่ภายใน สธ. ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นสถานที่ตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวก</p>
<p>บ้านเมือง,กรุงเทพธุรกิจ,มติชน,เดลินิวส์,ไทยรัฐ, Bangkok Post</p>	<p><b>พบสารกันบูดใน ‘หมู-เนื้อสวรรค์’</b></p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เปิดเผยว่า ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มพบ.ได้เก็บตัวอย่างหมูแผ่นกรอบ หมูหวาน หมูเค็ม เนื้อเค็ม จากห้างสรรพสินค้า ตลาดเขาวราช ตลาด อ.ต.ก. 14 ตัวอย่าง มาตรวจพบสารโซเดียมไนเตรท และโซเดียมไนไตรท์ หรือสารกันบูด พบว่ามีกรดผสมสารไนเตรททุกตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่พบสารไนเตรทสูงเป็นเนื้อหมูสวรรค์จากตลาด อ.ต.ก. ส่วนสารไนไตรท์พบใน 7 ตัวอย่าง นอกจากนี้ พบว่าหลายยี่ห้อไม่ระบุส่วนผสมสาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ดังกล่าว และไม่ระบุวันหมดอายุด้วย ซึ่งถือว่าผิดพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 อยากรู้ให้ผู้ประกอบการ และ อย. ใส่ใจเรื่องการผสมสารทั้ง 2 ประเภทนี้ เพราะถ้ารับประทานมากๆ เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งตับ เป็นอันตรายกับไต ระบบทางเดินอาหาร ลำไส้อ่อน ถ้าคนแพ้ง่ายมีอาการเฉียบพลันต่อระบบทางเดินหายใจ หัวใจเต้นเร็ว ทำให้เสียชีวิตได้
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p><b>ตรวจสอบเนื้อไก่</b></p> <p>- ผู้ใช้นามว่า ชฎาพร ชุ่มชื่น โพสต์ถามว่า ซื้อไก่สดมาจากตลาดนัดแถวบ้านที่จังหวัดชุมพร นำมาประกอบอาหารคนในบ้านทานเข้าไปท้องร่วงอย่างรุนแรง วันต่อไปนำไปประกอบอาหารอีก ทานไปก็ท้องร่วงเช่นเดิมติดต่อกัน 3 วัน จึงลองเอาเนื้อไก่ไปวางในที่แมลงวันชุกชุม พบว่าไม่มีแมลงวันตอม และบางตัวที่ตอมก็ตายอยู่บนเนื้อไก่ ได้นำเนื้อไก่ไปให้รพ.ช่วยตรวจสอบสารปนเปื้อน แต่แจ้งว่าไม่มีอุปกรณ์และน้ำยา โทรสอบถามกับสาธารณสุขจังหวัด แจ้งว่าไม่มีอุปกรณ์เช่นกัน จึงปรึกษาว่าจะนำชิ้นเนื้อไปตรวจที่ไหนได้</p>
ไทยโพสต์	<p><b>เหมืองแร่ทองคำ</b></p> <p>- เสนอข่าว ตัวแทนของพนักงานเหมืองแร่ทองคำ บมจ.อัครา รีซอร์สเซส จำนวนกว่า 20 คน เดินทางมายื่นหนังสือที่สสจ.พิจิตร เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลที่ต้องด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนรอบเหมืองทอง เนื่องจากที่ผ่านมา มีการปิดเบี่ยงข้อมูล ทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าเหมืองทองอัคราเป็นผู้สร้างมลพิษ ซึ่งหากพบว่าเหมืองทองอัคราผิดจริง พร้อมทั้งจะรับการลงโทษจากสังคมหรือรัฐบาล แต่ถ้าพิสูจน์แล้วเหมืองทำถูกต้องก็ควรได้รับความเป็นธรรม</p>
เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, มติชน	<p><b>ปิดคลินิกทันตกรรม</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งปิดคลินิกทันตกรรม "เดินท้าวคลินิก" เป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากไม่มีทันตแพทย์ประจำคลินิก และให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการแทน เพื่อให้เจ้าของกิจการจัดหาผู้ดำเนินการมาประจำที่คลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถยื่นเรื่องขอเปิดให้บริการใหม่ได้ที่ สบส. แต่หากยังไม่แก้ไข จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล พร้อมทั้งให้ตรวจสอบคลินิกอีกสาขาที่ถนนพหลโยธิน รวมทั้งคลินิกทุกประเภทในพื้นที่ กทม. และประสานสสจ.ทั่วประเทศ ตรวจสอบคลินิกทุกแห่งในพื้นที่ด้วย</p> <p>ด้าน ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการ กสพท. กล่าวว่า คลินิกทันตกรรมที่ปล่อยให้ทันตศึกษาทันตแพทย์มาทำหน้าที่เป็นความผิดที่ชัดเจน ที่ผ่านมากการเรียนการสอนจะมีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาโดยตลอด แต่สิ่งสำคัญคือต้องควบคุมตนเอง ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในความเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ ส่วนเรื่องจะให้ออกจากเรียนหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่มาวิทยาลัยนั้นจะต้องพิจารณา ส่วนเรื่องไปประกอบวิชาชีพเป็นเรื่องทันตแพทย์สภาพิจารณา</p>
คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน	<p>- เสนอข่าว ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการ กสพท. แถลงข่าวหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท. โดยปี 2560 รับนักเรียนทั้งหมด 1,843 คน เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559</p>
แนวหน้า โอเอ็นเอ็นทีวี ช่อง 5 สวท.	<p><b>สธ.จัดอบรมทีมแพทย์ฮัจย์</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดฝึกอบรมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่จะไปดูแลสุขภาพอนามัยชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 2 ส.ค.-18 ต.ค. 59 เพื่อกำชับนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน อาทิ การรักษาและส่งต่อผู้ป่วย ความรู้ด้านยา การเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ การเตรียมพร้อมด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในประเทศซาอุดีอาระเบีย</p>
สยามรัฐ โอเอ็นเอ็น สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>กรมการแพทย์เตือนโรคผมร่วง</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โดยปกติผมของคนเราจะร่วงเป็นประจำทุกวัน แต่ไม่เกินวันละ 30-50 เส้น ผมที่ร่วงผิดปกติอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผมร่วงจากกรรมพันธุ์ พบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ควรสระผมทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรเกา หรือขยี้หนังศีรษะแรงจนเกินไป หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับหนังศีรษะ การดื่ง ถอนผมเล่น และหลีกเลี่ยงความเครียด</p> <p>ผมร่วงเป็นหย่อม ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ถ้าเป็นมากอาจลามทั่วศีรษะ ซึ่งอาจเป็นร่วมกับโรคต่อมไทรอยด์-โรคต่างขา ผมร่วงจากถอนผม พบบ่อยในเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจ ผมร่วงจากเชื้อรา ผมร่วงจากการทำผม ผมร่วง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จากยา-ฉายรังสี เช่น ยาป้องกันเลือดแข็งตัว ยารักษาคอกพอกเป็นพิษ ยาคุมกำเนิด ยาโรคเกาต์ ผสมรังจากโรคอื่น ๆ เช่น โรคเอสแอลอี ไทรอยด์ ซิฟิลิส โรคตับ ไต โดยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไทยรัฐ	<p><b>แก๊วกฤติเด็กเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ไทยเผชิญปัญหาประชากรไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า "เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ" สาเหตุจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คนเป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง รวมไปถึงสวัสดิการที่ไม่เอื้อต่อการมีบุตร เป็นต้น สส.จึงร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตั้งเป้าอัตราเจริญพันธุ์รวมต้องไม่ต่ำกว่า 1.6 มีการวางแผนการตั้งครรรค์ ลดอัตราการตาย มารดาและทารกแรกเกิด เด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยสูงสุดมีส่วน โดยจะมีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ตั้งครรรค์ คลอดและหลังคลอด และจะเดินหน้าเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเอื้อให้ผู้สมรสตัดสินใจมีบุตรและเลี้ยงดูบุตร ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีก่อน ก.ย.นี้.</p>
ข่าวสด	<p><b>ไทย-สหรัฐ ลดติดเอตส์หน้าใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม. กล่าวในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กทม. และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านการสาธารณสุข ว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาในรพ.กทม. 8 แห่ง ตั้งแต่เดือน ส.ค. 56 - พ.ค. 59 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,206 ราย ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ สำหรับกลุ่มนักเรียนต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งหมด ไม่เฉพาะโรงเรียนสังกัดกทม.เท่านั้น</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายบุญญัญ เลาหะทองทิพย์ รองผอ.สคร.3 เตือนระวังโรคมือเท้าปากแพร่ระบาด จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ นครสวรรค์ 580 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แนะนำผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กหมั่นล้างมือก่อนทานอาหาร ศูนย์เด็กเล็กต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลอย่างเคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา รวมถึงครูพี่เลี้ยงต้องมีความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคมาลาเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว ว่าที่ รต.ภูษิต ไชยทอง นายอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวว่า ได้รับรายงานการแพร่ระบาดของโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ 4 ตำบล โดยมีสาเหตุมาจากยุงก้นปล่องในลำธาร จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่สสอ.เชียงราย อปท.ทั้ง 4 แห่ง ที่พบการระบาด เร่งเข้าดำเนินการป้องกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่องทันที พร้อมทั้งนำมุ้งชุบสารเคมีป้องกันยุงก้นปล่อง จำนวน 510 ชุด ไปมอบให้ประชาชน</p>
เดลินิวส์	<p><b>กระจายรถกู้ชีพลงตำบล</b></p> <p>-เสนอข่าว นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการศูนย์บริการฉุกเฉินเพื่อประชาชน การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล แห่งนครอัจฉริยะ โดยใช้หมายเลข 1669 เป็นหมายเลขแจ้งเหตุและสั่งการฉุกเฉิน พร้อมปล่อยขบวนรถกู้ชีพฉุกเฉิน ด้านนายก อบจ.มหาสารคาม สนับสนุนงบประมาณเข้าซื้อ จัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินส่งมอบให้ อบต.ในพื้นที่จ.มหาสารคาม จำนวน 40 ตำบล ตำบลละ 1 คัน ด้วย</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>พัฒนาน้ำพุร้อนกระบี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอคลองท่อม เปิดเผยว่า อำเภอคลองท่อมมีแผนบูรณาการการพัฒนาคลองท่อมเป็นเมืองสปาน้ำพุร้อน ตามงยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนสาธารณะ มีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งน้ำพุร้อนเอสเค แหล่งน้ำพุร้อนเค็ม และแหล่งน้ำพุร้อนพรใหญ่</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	<p><b>ชวนบริจาคเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>-เสนอจดหมายจาก รศ.ดร.จุทา เทียนไทย ข้าราชการบำนาญ เชิญชวนผู้อ่าน บริจาคช่วยกันจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในภูมิภาค เพราะหากต้องรอนงบประมาณของทางราชการ จะมีระเบียบและล่าช้ามาก ซึ่งบางครั้งชีวิตและความเจ็บป่วยมีค่ามากกว่าการรอเวลา</p>
ไทยรัฐ	<p><b>อันตรายจากปลาปักเป้าน้ำจืด</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.จุอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวหลังพบผู้เสียชีวิตจากการนำปลาปักเป้าไปรับประทาน ว่า สารพิษที่พบในปลาปักเป้าน้ำจืดจะเป็นกลุ่มพิษอัมพาต ทำให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ ขณะที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศการกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า และจำหน่ายปลาปักเป้าทุกชนิด และอาหารที่มีเนื้อปลาปักเป้าเป็นส่วนผสมอาหาร ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท
ไทยรัฐ	<p><u>เม็ดมะม่วงหิมพานต์ต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก</u></p> <p>-เสนอข่าว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลหญิง เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา แนะนำผู้ชายให้บริโภคถั่วต่างๆ ได้แก่ ถั่วอัลมอนต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วพิสตาชิโอ และเม็ดวอลนัท เนื่องจากมีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>